

Số: /BC- UBND

Hà Sơn, ngày tháng 9 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung.

Thực hiện Công văn số 2590/UBND-TP ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật. Ủy ban nhân dân xã Hà Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **1. Tình hình triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.**

Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là hai nhiệm vụ luôn được quan tâm, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Hiện nay, Nhà nước ta đang tập trung tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực thi pháp luật, tạo sự liên thông giữa công tác xây dựng pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật, trong đó vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật rất quan trọng. Vì vậy ngay khi Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật có hiệu lực thi hành, UBND xã đã tổ chức triển khai đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã. Hằng năm UBND xã đều ban hành Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đồng thời phân công công chức triển khai thực hiện.

#### **2. Tình hình quán triệt, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành**

Việc quán triệt, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản có liên quan được thực hiện đầy đủ, kịp thời bằng nhiều hình thức linh hoạt như: lồng ghép qua các cuộc họp, hội nghị; qua hệ thống loa truyền thanh, băng zon, khẩu hiệu, triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật... gắn kết chặt chẽ việc theo dõi thi hành pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhiệm tại cơ quan đơn vị. Qua đó góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ công chức trong cơ quan về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa và sự cần thiết của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

#### **3. Tình hình kiện toàn, bố trí biên chế, kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.**

Phân công công chức Tư pháp- hộ tịch kiêm nhiệm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tạo điều kiện cho công chức đảm nhiệm việc theo dõi thi hành pháp luật tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn từ đó đưa công tác này đi vào nề nếp.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác theo dõi thi hành hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2019 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

#### **4. Khó khăn, hạn chế và đề xuất kiến nghị.**

##### **a. Khó khăn, hạn chế**

Công chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật là kiêm nhiệm, chưa được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ nên công tác theo dõi thi hành pháp luật còn thiếu kinh nghiệm, đôi lúc còn chậm trễ.

Kinh phí dành cho công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa được bố trí.

##### **b. Đề xuất, kiến nghị**

Đề nghị Phòng Tư pháp, Sở tư pháp tăng cường công tác tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác này ở địa phương để tạo điều kiện cho đội ngũ này nắm bắt công việc, nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật của UBND xã Hà Sơn báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng Tư pháp (b/c);
- Lưu: VT, TPHT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Định**